
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี 
Rotary club of Suphanburi 

 

นายก นพ.จรูญพงศ์    บรมธนรัตน์ 

            นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีบริหาร  2559-2560 

        “โรตารี เก้ือกลูเพ่ือนมนุษย”์ 
 

 

 

 

ปีที่ 45  ฉบบัที ่ 15   วนัพุธที่  2  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2559 



 @    ข่าวจากเลขาฯ ในวนัน้ี ขอเชิญสมาชิกร่วมพิธีวางพวงมาลาทหารอาสา ณ 
โรงเรียนเทศบาล 1 วดัประตูสาร  วนัศุกร์ท่ี 11 พฤศจิกายน 2559  ขอบคุณครับ 

 

 

 

ข่าวจากเลขา ฯ รทร.ชัชชัช  ตั้งต้นตระกลู 

ข่าวจากนายก นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์   

 @    สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ได้รับเชิญจาก นายเอกพันธ์   อินทร์ใจเอ้ือ  
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี  เขา้ร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรียท์หารอาสา   

 

คุณสมชาย  เกตุรักษ์    กล่าวความรู้สึก 

 

 

                    เร่ิมประชุม เวลา  20.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รายงานการประชุมประจ าสัปดาห์ 

 

วาระการประชุมประจ าสัปดาห์ คร้ังต่อไป  
วนัพุธที ่ 9  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2559  ณ โรงแรมสองพนับุรี 

 วาระที ่ 2    รทร.นิทัศน์  วฒันการุณ 
                   ปฏิคมแนะน าแขกทีม่าเยีย่มสโมสร 
 
                   @ วนัน้ีเป็นการประชุมประจ าสัปดาห์ พุธท่ี  2  พฤศจิกายน  2559  โดยการน าของ 
นย.นพ.จรูญพงศ ์บรมธนรัตน ์ ภายใตอ้รรถพจน์  “โรตารีเก้ือกลูเพ่ือนมนุษย”์  ยินดี
ตอ้นรับและขอแนะน าแขกท่ีมาเยี่ยมสโมสรในวนัน้ี ผูช่้วยผูว้่าการภาค พ้ืนท่ี 29  
อน.เปรมจิตต์  ลือสกลกิจ , แอนน์กานดา  นนทเดชะ ,  แอนน์อาภรณ์  ตนัเจริญ , 
คุณประภสัสร   ผลวงษ ์ พร้อมบุตร , คุณสมชาย - คุณอรวรรณ  เกตุรักษ ์  พร้อม
บุตร ,  มิสเตอร์คาร์ลอส ,  มิสเตอร์เควิน    และ อน.ศิระ รุ่งเรืองศรี  น าหนงัสือพิมพ์
คนสุพรรณใหส้มาชิกอ่าน   ขอบคุณครับ 

 

1 6 

 วาระที ่ 1    นย. นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์     
                   นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม 
 
                  

วาระท่ี 1  นายกสโมสรเปิดประชุม 
วาระท่ี 2  ปฏิคมแนะน าแขกท่ีมาเยีย่มสโมสร 
วาระท่ี 3  นายกแจง้ข่าว 
วาระท่ี 4  สนเทศโรตารี    
วาระท่ี 5  สนเทศบรรยายพิเศษ เร่ืองภาวะสมองเส่ือม โดย พญ.วรวรรณ จิรธรรมภิญญโญ 
 แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นประสาทอายรุศาสตร์ โรงพยาบาลเจา้พระยายมราช 
วาระท่ี 6  นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม 
 
 

ไปเท่ียวไปพกัผ่อน  พาครอบครัวไปก็พาเขาไปดว้ย เล้ียงเหมือนลูกอีกคนดูแลยาก
กวา่ลกูเราหน่อย เพราะลกูเราปล่อยได ้ลกูเขาเราปล่อยไม่ได ้แต่ไม่เป็นไรครับเราถือ
ว่าเราท าบุญ การท าบุญมีหลายวิธีครับ   ซ่ึงวิธีน้ีก็ เป็นอีกหน่ึงทางท่ีเราพอ
แลกเปล่ียนท่ีจะมอบใหก้นั  ขอบคุณครับ 

 

ภาพการประชุมประจ าสัปดาห์ 
และสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีมอบ
เงนิเดือนให้นักเรียนแลกเปลีย่น 

 

@       ผมนายสมชาย  เกตุรักษ ์ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 7  ต.โคกคราม  อ.บางปลามา้ครับ คู่
สมรสผมท างานอยู่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พอดีลูกสาวผมเรียน EP ท่ีโรงเรียน
สงวนหญิงมาถามวา่ พ่อจะมีนอ้งมาพกัไดไ้หม ก็บอกว่าไดเ้พราะเราก็เคยรับมาจาก
ออสเตรเลีย   ลูกสาวคนรองไปแลกเปล่ียนมาก็พอรับกนัได ้ และลูกสาวอีกคนก็อยู่
ท่ีอเมริกาท่ีเราท าไดก้็ถือว่าเป็นการท าบุญอย่างหน่ึงครับ  ผมดูแลถือว่าเป็นลูกคน
หน่ึงและยินดีใหค้วามร่วมมือกบัสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ขอบคุณครับ 

 



บริเวณโรงเรียนเทศบาล 1  วดัประตูสาร ในวนัศุกร์ท่ี  11 พฤศจิกายน 2559  ซ่ึงเ ป็น

วนัท่ีระลึกถึงทหารอาสาท่ีเสียชีวิตเม่ือคร้ังสงครามโลกคร้ังท่ี 1  เวลา 8.30 -10.00 น. 

เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านครับ ประชาชนแต่งกายสุภาพไวทุ้กข์สีด า  @ นกัเรียน

แลกเปล่ียน YE มิสเตอร์คาร์ลอส ไดย้า้ยไปอยู่บา้น  Host ใหม่แลว้ คือบา้นของคุณ

สมชาย-คุณอรวรรณ    เกตุรักษ ์ ซ่ึงอยูท่ี่หมู่บา้นเจียรนยั 1  ถนนหนา้โรงเรียนสารพดั

ช่างบรรหาร – แจ่มใส @   เม่ือวนัท่ี  27  ตุลาคม 2559  จงัหวดัสุพรรณบุรี มีการร่วม

ร้องเพลงแสดงความอาลยั ต่อการสวรรคตของสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลย

เดช   ณ วดัป่าเลไลยก ์สโมสรโรตารีในจงัหวดัสุพรรณบุรีทั้ง 6  สโมสรไดน้ าไข่ตม้

จ านวน 9,999 ฟอง ไปแจกให้แก่ประชาชนท่ีมาร่วมร้องเพลงในคร้ังน้ี เป็นค่าใชจ่้าย

ทั้งหมด 30,000 บาท เฉล่ียแลว้สโมสรละ 5,000 บาท  @ ทางจงัหวดัสุพรรณบุรีได้

เรียนเชิญสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ บิดาของ

ท่านผู ้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ว่า ท่ี  รต.สุพี ร์พัฒน์  จองพานิช  ณ  ว ัด

มกฏุกษตัริยาราม ในวนัพฤหสับดีท่ี 3 พฤศจิกายน 2559 แจง้ใหส้มาชิกทุกท่านทราบ  

ขอบคุณครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภัสสร  ผลวงษ์  กล่าวความรู้สึก 

@ ผมประภสัสร  ผลวงษ์  เป็นหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  เทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี  โดยหน้าท่ีหลักคือการดูแลด้านสาธารณสุขและ ส่ิงแวดล้อมเมือง
สุพรรณบุรี เม่ือท่านต่ืนข้ึนมาท่านไม่เห็นว่าขยะมนัไปท่ีไหน วนัหน่ึงประมาณกว่า 
30 ตนั เช้าถนนโล่งหมด ใบไมห้ายหมดเพราะลูกน้อง 50 คนกวาดถนนทุกเส้น 
กวาด  3   เวลาไม่กวาดไม่ได ้และระบบน ้าเสียในเมืองมูลค่ากว่า 600 ลา้นบาท  ไม่
วา่จะเป็นน ้าจากท่ีใดกจ็ะถกูดูดลงไปบ าบดัน่ีคือภารกิจท่ีผมดูแลอยู่ก็จะเป็นงานดา้น
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม โรงอาหารอย่างท่ีโรงแรมผมก็มาตรวจ  สุขาภิบาลของ
ร้านอาหารทั้งหมดในเมืองสุพรรณบุรี รวมทั้งสถานประกอบการทั้งหมดของเมืองน้ี 
โรงออ๊ก  โรง เช่ือม โรงกลึง ทั้งหลาย  ดูแลเร่ืองใบอนุญาตของสถานประกอบการท่ี
มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเช่นการท้ิงน ้ามนัลงท่อระบายน ้า  การปล่อยสารเช่นร้าน
พ่นสีกระทบบา้นขา้งเคียง ท่ีโรงพยาบาลของ อผภ.นพ.พรชยับุญแสง ผมดูแลครับ 
อาหารท่ีท่านผูบ้รรยายบอก  ผมไปตรวจในตลาดก็อย่างท่ีบอกครับหลบไม่ไดเ้ลย 
ทุกวนัน้ีถา้เลือกกินมนัจะกินไม่ไดเ้ลย ตอ้งบอกตรง ๆ แมก้ระทัง่สารกนัราเราก็
ตรวจ   สารฟอกขาว  สารเร่งเน้ือแดงก็มาก กระทรวงเกษตรก็รณรงคอ์ย่างมากมาย
แต่ผูเ้ล้ียงก็ไม่ยอมเลิกใช ้  ตอนน้ีงานสาธารณสุขเขาโอนมาให้กบัทอ้งถ่ินเป็นคน
ดูแลหมดแลว้ แต่ก าลงัคนกไ็ม่เพียงพอ    ผมเองในฐานะผูดู้แลเป็นโฮสใหผ้มช่วยรับ
เด็กคนหน่ึงเขา้มาดูแลในบา้นซ่ึงมาจากโรตารีท่ีไตห้วนั จริง ๆแลว้ผมก็เคยรับท่ีมา
จากออสเตรเลียเน่ืองจากลูกสาวเรียน EP แลกเปล่ียนกนัส่ิงท่ีผมรับไดเ้พราะเรา
สามารถดูแลได ้ส่ิงท่ีเราไดก้็คือลูกเราไดเ้รียนภาษา ไดมี้เพ่ือนท่ีอยู่ต่างชาติ เราไม่รู้
ว่าภายหนา้ลูกของเราจะไปไหนก็ไม่รู้ แต่ท่ีทราบคือมิตรภาพท่ีจะมีไดร้ะหว่างเรา
กบัเขา อยา่งนอ้ยเขาคงไม่ลืมเราท่ีเราดูแลเขา ตอ้งจา้งคนมาสอนภาษาใหอี้กคน  ได้
รู้จกัพ่อแม่เขา ไดคุ้ยกนั  ลูกสาวเรียนภาษาจีนอยู่แลว้แต่ก็ไม่รู้เร่ืองหรอกก็ไดคุ้ยกนั 
ก็คุยกนัทั้งองักฤษ ทั้งจีน  จะบอกว่าเป็นภาระก็ไม่เชิงเพราะเราท้ิงเขาไม่ได ้ พาไป
เท่ียวเสาร์ อาทิตยก์็ตอ้งจดัโปรแกรมแลว้ เช่นเสาร์ท่ีผ่านมาผมก็พาไปเมืองกาญ ฯ
ไปเท่ียว 

สนเทศพเิศษ โดย  ผชภ.เปรมจิตต์  ลอืสกลกจิ   ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พืน้ที ่29   
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5 2 

@ อรรถพจน์ ปีบริหาร 2559-2560 “โรตารี เกือ้กูลเพื่อนมนุษย์” ผชภ.เปรมจิตต ์ ลือ
สกลกิจ   ผูช่้วยผูว้่าการภาค พ้ืนท่ี 29  มีทั้ งหมด 3 สโมสร คือ 1. สโมสรโรตารี
สุพรรณบุรี  2.สโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ    3. สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์  @   เป็น
นายกสโมสรโรตารีสุภาพสตรีคนแรกของ สร.เพชรสุพรรณ ปีบริหาร 2556-2557 ใน
สมยัผูว้่าการภาคท่าน นพ. สงวน  คุณาพร   ไดรั้บรางวลัเพ่ิมสมาชิกมากท่ีสุดในภาค 
3330 @ สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ก่อตั้งยาวนานถึง (20 มิ.ย.2515-2559) 44 ปี   มี
นายแพทยก์มล   พลาชีวะ สโมสรโรตารีนครปฐม เป็นผูแ้ทนพิเศษ 

 



                   สนเทศอาชีพ  รทร.คัชพนษ์  นนทเดชะ 
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@สโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ  ก่อตั้งเม่ือไม่นานมาน้ี (16 ธ.ค.2553-2559) 6 ปี มี 
อน.พิสิทธ์ิ  อ  านวยวฒันกุล เป็นผูแ้ทนพิเศษในการก่อตั้งสโมสร @ สโมสรโรตารี
สุพรรณิการ์  ก่อตั้งเม่ือปีท่ีผ่านมา (26 มี.ค.2558-2559) 1 ปี กว่า ๆ มี อน.เปรมจิตต ์ 
ลือสกลกิจ  เป็นผูแ้ทนพิเศษในการก่อตั้งสโมสร @ หน้าที่รับผิดชอบของ ผู้ช่วยผู้ว่า
การภาคมหีน้าที่รับผดิชอบ การพฒันาเป้าหมายของภาคประสานงานในการเยี่ยมของ
ผูว้่าการภาค กบัสโมสร - ส่ือสารกบัผูว้่าการภาคในเร่ืองความเขม้แข็ง ความอ่อนแอ
และความกา้วหนา้ไปสู่เป้าหมายของสโมสร  -  เขา้ร่วมการประชุมต่าง ๆ ของภาค    
มีส่วนร่วมในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของภาค รวมทั้งกิจกรรมการหาทุนของมูลนิธิโรตารี   
เขา้ร่วมสัมมนาอบรมทีมงานภาค   -  เขา้ร่วมสัมมนาอบรมทีมงานนายกรับเลือก
(PETS)+ การอบรมภาคประจ าปี(D.T.A.) -  ช่วยในการบ่งช้ี+ผูน้ าของภาคในอนาคต 
แจง้ให้ผูท่ี้จะมาเป็นผูช่้วยผูว้่าการภาค ทราบถึงสถานะของสโมสรต่าง ๆ  หน้าที่
รับผิดชอบต่อสโมสร มีดังนี้  ไปเยี่ยมสโมสรอย่างสม ่าเสมอ (อย่างนอ้ยทุก 3 เดือน)
ช่วยนายกรับเลือกในการพฒันาเป้าหมาย ท่ีมีประสิทธิภาพ ใส่ขอ้มูลนั้นในโรตารี
คลบัเซ็นทรัล เฝ้าดูความกา้วหนา้ไปสู่เป้าหมายของสโมสรท่ีโรตารีคลบัเซ็นทรัล  ,   
ช่วยสโมสรในการวางแผน ท าก าหนดการเยี่ยมของผูว้่าการภาค   เขา้ร่วมการประชุม
สโมสร(คลบัมีตต้ิง)  การประชุมกิจกรรมในสโมสร (คลบั แอสเซมบร้ี)  ,  กระตุน้ให้
สโมสรด าเนินการ ตามค าขอร้องของผูว้่าการภาค ,ส่งเสริมแนวทางท่ีทีมผูน้ า
ภาคจะสามารถสนบัสนุนสโมสรได้  ,  บ่งช้ี + พฒันาผูน้ าภาคในอนาคต ,  
ส่งเสริมการร่วมประชุมใหญ่ประจ าปีของภาค + การประชุมอ่ืน ๆ ของภาค 
ประสานงานกับคณะกรรมการภาคท่ีเหมาะสมเก่ียวกับการอบรมในระดับ
สโมสร  ขอบคุณค่ะ 

 

 

 

@ วนัน้ีผมสนเทศถึงอนัตรายของยาฆ่าแมลง ยาฆ่าแมลงอยู่กบัเราทุกวนั ยาฆ่าแมลง
เป็นสารเคมีท่ีอนัตรายรุนแรง อยา่งท่ีหลายท่านคาดไม่ถึง ในยาฆ่าแมลงมีอยู ่4 อยา่ง 

 

คือ ยาฆ่าแมลง  ยาฆ่าหญา้  ยาฆ่าสตัวต่์างๆ เช่นมด  ปลวก หนู แมลงสาบ ฯ   และยาฆ่า
เช้ือรา ทั้ง  4 ชนิดน้ีเป็นอนัตรายต่อร่างกายของเรา เป็นอนัตรายต่อสภาวะแวดลอ้มทุก
อยา่งเราไม่ไดต้ระหนกั ไม่เห็นความส าคญั และไม่ใหค้วามส าคญัท่ีจะหลีกเล่ียงสัมผสั
กบัยาเหล่าน้ีเลย ยาฆ่าแมลงคนท่ีสัมผสัเล็กๆ น้อย ๆ จะสะสมในร่างกายก่อให้เกิด
อนัตราย  ผมเองมีอาชีพขายยาเหล่าน้ีก็สัมผสัและพยายามหลีกเล่ียงอยู่อย่างสุดชีวิต
เพราะกลัวตาย อันตรายท่ีได้รับได้จากการสูดดม   จากการสัมผสั และจากการ
รับประทาน ซ่ึงหลกัก็คือการรับประทานอาหารพืชผกัต่าง ๆ   ผลไมต่้าง ๆ ท่ีเราซ้ือมา
เต็มไปดว้ยสารเคมีทุกชนิดครับ ย  ้าว่าทุกชนิดท่ีบอกว่าปลอดสารพิษ อย่าหลงเช่ือครับ 
แมแ้ต่ผกัปลอดสารพิษ ผลไมป้ลอดสารพิษมีนอ้ยมาก  ผกัทุกชนิดก็จะถูกเก็บมาขายมี
การฉีดป้องกนัแมลงทั้งนั้น   เพราะถา้เป็นจุด เป็นรอย ก็จะขายไม่ได ้ไม่คุม้กบัการ
ลงทุนเพราะฉะนั้นเกษตรกรเขาจะป้องกนัอย่างเต็มท่ี การฉีดพ่นเขาจะก าหนดไวว้า่ 7 
วนั  10 วนั  แต่เกษตรกร ฉีดทุกวนัหรือ วนัเวน้วนั ผมยกตวัอยา่งเช่นผกักาดขาว   
รองลงมาก็ถัว่ฝักยาว  คะน้า  ผกั  3 อยา่งมีอนัตรายมาก  การท่ีจะเลือกผกัเหล่าน้ี
มารับประทานไม่มีวิธีไหนท่ีปลอดภยั ล้างอย่างไรก็ไม่หมด   ไม่ว่าจะเป็นด่าง
ทบัทิม หรือโซเดียมไบคาร์บอเนต  (ผงฟู) แต่โซเดียมไบคาร์บอเนต ก็ยงัลา้งได้
ดีกว่า ตามค าแนะน าของ อย.เองก็ยงัไม่ชัดเจนว่า มนัสามารถล้างได้จ  านวน
เท่าไหร่ ก่ีเปอร์เซนต ์  ดงันั้นวิธีการแกไ้ขท่ีดีท่ีสุดคือหลีกเล่ียงการกิน  หรือตอ้ง
ล้างอย่างเดียว  มีอีกอย่างคือผกัโรงเรือน หรือผกัออร์แกนิค ก็มีสารเคมีแต่ก็
น้อยลง  วิธีป้องกนัไม่มีครับ   ถ้าใครมีพื้นท่ีของตวัเองตอ้งปลูกกินเอง แตงโม 
ถัว่ฝักยาว ถ้าเหลือจากแมลงก็เป็นของเราครับ  ผลไม ้ส้มเป็นอนัดบั 1   ,  องุ่น 
เป็นอนัดบัสองรองลงมาครับ   ส่วนยาฆ่าหญา้น่ีก็อนัตรายมากครับ แค่อมไวใ้น
ปากแลว้บว้นออกมา เช่น กรัมม๊อคโซน ล้างอยา่งไรปากพงัครับ   อีกตวัคือไกล
โคเสต  เป็นยาดูดซึมอนัตรายนอ้ยกว่าพวกน๊อคหรือกรัมม๊อคโซน ท่ีผมกล่าวมา
ทั้งหมดขอใหส้มาชิกหลีกเล่ียงจะเป็นผลดีต่อสุขภาพ ขอบคุณครับ 

 


